

THANH NIÊN MIỀN TÂY BỨT PHÁ LÀM GIÀU

* THÁI TRUNG THƯ

Bài 4: Liên kết cùng làm giàu

Không chỉ làm giàu cho bản thân, nhiều thanh niên tích cực tìm những mô hình hiệu quả, phù hợp giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. Các mô hình hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) thanh niên lần lượt ra đời, người khá giả giúp người nghèo khó, từ việc hỗ trợ cây, con giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến tổ chức hùn vốn giúp hội viên khởi nghiệp. Việc đẩy mạnh liên kết làm ăn đã giúp nhiều thanh niên thoát nghèo, vươn lên khá giả. Đặc biệt, tại Cà Mau, Đồng Tháp có những ấp có hàng chục thanh niên là triệu phú...

Phấn đấu trở thành triệu phú



Nhờ chuyển đổi vật nuôi cây trồng, anh Phạm Tấn Tài không chỉ vươn lên khá giả, mà còn giúp nhiều thanh niên địa phương thoát nghèo. Ảnh: Q. THÁI

Hơn 10 năm trước, gia đình anh Phạm Tấn Tài ở ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) thuộc diện khó khăn nhất ấp bởi tôm bị chết hàng loạt, vốn liếng mất sạch. Cha mẹ anh Tài vì thế cũng lâm bệnh nặng, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Khi ấy, chàng trai tuổi 20 quyết tâm sẽ làm giàu bằng nghề nuôi cá bống tượng và tôm sú truyền thống của gia đình. Bằng sự năng động, kiên trì vượt khó, đến nay anh đã trở thành triệu phú với thu nhập gần 400 triệu đồng mỗi năm.

Anh Tài kể, năm 2005, trong một lần tát đìa, anh bắt được khoảng 50 con bống tượng, sau đó đem về nuôi và ép giống thử. Sau vài tháng thử nuôi, nhận thấy loài cá này mau lớn, ít nhiễm bệnh, giá cao nên anh bàn bạc với gia đình vay mượn hơn 17 triệu đồng cải tạo 500m² diện tích ao, thả nuôi hơn 250 cá bống tượng. Không rành nuôi cá, anh học hỏi kinh nghiệm từ các lão nông ở địa phương, có khi lặn lội đến một số trang trại nuôi cá bống tượng

ở Bạc Liêu học nghề, học hỏi thêm kỹ thuật nuôi cá qua truyền hình, báo chí. Sau hơn một năm nuôi, anh rất phấn khởi vì cá mau lớn, bán được giá cao. Cá bống tượng loại trên 0,5 kg anh bán được trên 400 ngàn đồng/kg, thu lợi hơn 50 triệu đồng. Anh dành toàn bộ số tiền thu được từ vụ nuôi cá đầu tiên đầu tư đào ao (với tổng diện tích trên 1.200m²), thả nuôi 1.500 con cá bống tượng, thu lợi trên 150 triệu đồng/năm. Nhận thấy nhu cầu cá giống tăng cao, 3 năm qua, anh Tài còn sản xuất cá giống với số lượng lớn. Anh cho biết, cứ 2 tháng anh xuất bán trên 30.000 con cá giống, với giá từ 500 – 700 đồng/con, thu được trên 120 triệu đồng. Theo anh Tài, nuôi cá bống tượng không khó, nhưng cần vệ sinh ao thường xuyên để hạn chế cá bị bệnh, tránh hao hụt, đồng thời có thể tận dụng từ thức ăn tự nhiên, như: cá đồng, ốc bươu vàng... giúp giảm chi phí chăn nuôi, tăng lợi nhuận.

Ở TP Cà Mau, anh Tài còn nổi tiếng với nghề trồng bông thiên lý. Những lần đi dự tiệc ở các nhà hàng, quán ăn, thấy bông thiên lý được ưa chuộng, giá bán khá cao nên đầu năm 2013, anh Tài mua 300 dây thiên lý về trồng trên bờ bao các ao nuôi thủy sản. Theo anh Tài, thiên lý cho bông từ 7 đến 8 tháng, với giá bán từ 50.000 đến 70.000 đồng/kg, mỗi tuần anh thu lợi trên 1 triệu đồng. Trồng thiên lý ít sử dụng thuốc hóa học, chỉ bón phân và tưới nước đều đặn mỗi ngày 3 lần (sáng, trưa, tối). Việc thu hoạch bông thiên lý khá vất vả, cứ 2 ngày hái một đợt, phải hái từ 14 giờ chiều đến hơn 10 giờ đêm, rồi cắt tỉa cho bông sạch đẹp để kịp giao cho khách hàng vào sáng sớm. Tích lũy được số vốn kha khá, 2 năm qua, anh Tài đầu tư nuôi tôm công nghiệp trên diện tích 3.600m². Tuy chỉ mới thả nuôi, nhưng qua 2 mùa, anh đã thu lợi trên 100 triệu đồng/năm.

Theo anh Hồ Vũ Phong, Bí thư Xã đoàn Hòa Thành, không chỉ làm giàu cho bản thân, từ năm 2011, được sự hướng dẫn của Xã đoàn, anh Phạm Tấn Tài đã đứng ra vận động thanh niên trên địa bàn ấp thành lập HTX Thanh niên xã Hòa Thành. Biết đa số thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn sản xuất nên tỏ ra ái ngại hiệu quả mô hình mới, anh Tài tình nguyện hỗ trợ cây, con giống miễn phí và trồng bí đao gây quỹ hỗ trợ vốn giúp thanh niên khởi nghiệp. Nhờ vậy, nhiều thanh niên địa phương tham gia HTX, hiện nay HTX có 17 thành viên chuyên nuôi tôm công nghiệp, cá bống tượng và làm rẫy. Nhờ xây dựng mô hình đa canh, đa con đạt hiệu quả, các thành viên đã phấn đấu vươn lên khá giả, với thu nhập trên 250 triệu đồng/năm. Mỗi năm, tổng lợi nhuận từ các mô hình của các thành viên HTX ước tính gần 2 tỉ đồng. HTX Thanh niên xã Hòa Thành cũng là một trong 60 mô hình, THT, HTX tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương vào tháng 5-2014.

Tổ hợp tác đa dịch vụ

Anh Trần Văn Phong, Tổ trưởng Tổ hợp tác ấp 3, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp là tỉ phú trẻ của xã Tân Nghĩa và đang là tổ trưởng THT đa dịch vụ của Xã đoàn Tân Nghĩa với nhiều công việc, như: gặt đập liên hợp, làm đất... Từ 14 thành viên hồi năm 2008, đến nay tổ đã có gần 30 thành viên. Anh Trần Văn Phong, cho biết: “Sau khi xây dựng hợp đồng hợp tác, phương án sản xuất, quy chế, THT đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động vào tháng 10-2008. Ban đầu, nhờ hỗ trợ của Xã đoàn Tân Nghĩa, Tổ đã mạnh dạn vay vốn đầu tư vào các trạm bơm điện để phục vụ bơm tưới cho bà con trên địa bàn ấp”. Thấy THT mới có một dịch vụ, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của địa phương nên Ban Điều hành tổ đã mạnh dạn xin vay vốn đầu tư và thành lập thêm Tổ máy gặt đập liên hợp vào tháng 2-2009 với 16 thành viên. Tài sản của THT gồm có: 2 máy gặt đập liên hợp, 2 máy kéo nhỏ, phà chuyên chở, máy đẩy phà... với tổng giá trị 1,5 tỉ đồng.



Tổ hợp tác đa dịch vụ do anh Trần Văn Phong làm tổ trưởng đã giúp nhiều ĐVTN có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định.

Ảnh: PHẠM TRUNG

viên”.

Anh Phong kể, trước đây, gia đình anh có mua một máy gặt đập nhưng thường xuyên hư hỏng, phải vất vả vận chuyển về thành phố Cao Lãnh để sửa chữa. Để giải quyết khó khăn, anh Phong đi học cách sửa chữa máy cày, máy gặt đập. Dù chỉ mới học tới lớp 8 nhưng bằng sự kiên trì, ham học hỏi và sáng tạo, giờ đây anh Phong đã có thể sửa được các loại máy cày. Không những vậy, anh còn truyền nghề cho cho các thành viên THT. “Bây giờ, chúng tôi có thể tự sửa chữa các máy móc của tổ và nhận sửa chữa cho người dân xung quanh. Nhờ có được dịch vụ sửa chữa này mà THT tiết kiệm được nhiều chi phí, tăng thêm thu nhập cho thành

Hàng năm, tổ máy gặt đập liên hợp đảm nhận phục vụ cho trên 20% diện tích lúa của ấp 3 xã Tân Nghĩa. Các thành viên trong THT bàn bạc thống nhất làm thêm dịch vụ cày xới đất. Năm 2013, được sự hỗ trợ của Xã đoàn Tân Nghĩa, THT xây dựng phương án sản xuất để vay 250 triệu đồng từ nguồn vốn thuộc Đề án 120 của Trung ương Đoàn, cộng thêm nguồn vốn đóng góp của tổ viên, tổ hợp tác đầu tư mua 1 máy cày trị giá trên 500 triệu đồng. Thời gian đầu, THT làm dịch vụ cày xới đất cho người dân địa phương và các xã lân cận. Hiện nay, THT đã mở rộng địa bàn gặt đập

sang các tỉnh như: An Giang, Tiền Giang... Anh Trần Văn Phong cho biết, thành viên tổ gặt đập liên hợp luôn có thu nhập từ 150-200 ngàn đồng/ngày. Ngoài ra, ĐVTN tham gia góp vốn đều được chia lợi nhuận hằng năm theo tỷ lệ đóng góp. Hiện nay, mỗi máy gặt đập cho lợi nhuận từ 200-300 triệu đồng/năm. Anh Trần Văn Rông, thành viên tổ, chia sẻ: “Từ khi vào tổ THT thì thu nhập của tôi ổn định hơn vì có việc làm quanh năm. Hết gặt lúa ở tỉnh bạn thì tôi về tỉnh nhà. Nhờ vậy cuộc sống khá hơn trước rất nhiều”.

Theo anh Trần Văn Phong, hoạt động của THT vẫn gặp một số khó khăn, như: giao thông nông thôn gặp nhiều khó khăn nhất là vào mùa mưa bão; một số thành viên trình độ chưa cao nên khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật còn hạn chế... Do đó, thời gian tới, Ban Điều hành THT sẽ tiếp tục hoàn thiện hoạt động của các tổ nhằm khép kín các khâu trong sản xuất nông nghiệp cho người dân, nâng diện tích phục vụ của tổ bơm tưới, nâng chất THT đa dịch vụ lên thành Hợp tác xã thanh niên...

Bài cuối: CẦN HỖ TRỢ NHIỀU MẶT, GIÚP THANH NIÊN LẬP NGHIỆP